

## Nghiem thu dự án Xây dựng trang trại nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên

Vào ngày 20/3/2019, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng trang trại nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên” do ông Lê Nguyễn Phước Hải - Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Khang thực hiện. Dự án đã thực hiện 12 tháng (từ tháng 8/2017 đến tháng 08/2018), kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng dự án từ Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Khang. Với thành phần tham dự là Bà Hoàng Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Chi cục Bảo vệ môi trường, Bộ môn Chăn nuôi - Thú y -Khoa Nông nghiệp&TNTN – Đại học An Giang, Chi cục chăn nuôi và Thú y An Giang, UBND huyện Tịnh Biên... và các thành phần tham dự có liên quan.

Mục tiêu chung của dự án là: Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất theo hướng phát triển trang trại bền vững, áp dụng quy trình chăn nuôi theo công nghệ sinh học, hợp vệ sinh và không dùng các chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh ở vùng nông thôn theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong đó, mục tiêu cụ thể dự án là:

a) Đầu tư xây dựng 04 chuồng heo với diện tích mỗi chuồng là 1.440m<sup>2</sup> (16m x 90m), thả nuôi 1.100 con giống/chuồng. Mỗi chuồng heo được đầu tư xây dựng theo hệ thống trại heo thịt lạnh với các thông số kỹ thuật như sau:

T	Nội dung	Đơn vị đo	Số lượng
1	Hệ thống quạt hút bao gồm: Quạt hút 48”, 1HP – 3 pha, khung bao làm bằng composit, bộ cửa chớp bằng nhựa PP BLOC, khung sắt V	Bộ	08
2	Hệ thống làm mát: + Tấm giấy làm mát kích thước 0.15m x 0.3m x 1.8 m + Khung inox đặt tấm giấy không mương nước & ống nước dẫn tới bồn nhỏ. + Hệ thống bạc trần bằng PVC màu đen và các phụ kiện lắp đặt kèm theo + Hệ thống bạt hông màu trắng đục 2M (NK) và các phụ kiện kèm theo	m t mét mét	80 80 1.4 180
3	Tay quay vàng và máng ăn tự động + Tay quay vàng + Máng ăn tự động 80kg – heo thịt + Cây nùm uống 2 nùm 0.21 dài 0.8M	Cái Cái Cây	02 35 96
4	Hệ thống điều khiển tự động + Tủ điện cho 8 quạt 3 pha 1 HP + Tủ điện cho 2 bơm có thời gian + Điều khiển nhiệt 6 quạt + 2 bơm + Tủ báo động khi có sự cố + Dây điện cho quạt, bơm tủ FOX	Bộ	01

b) Tỷ lệ hao hụt 10%, lợi nhuận/1kg heo hơi là 4.500 đồng/kg và thời gian nuôi/vụ khoảng 5 tháng.

Nội dung thực hiện dự án gồm 5 nội dung chính như sau:

- Nội dung 1: Giới thiệu chung về các công nghệ, thiết bị mới có liên quan hiện có trong và ngoài tỉnh.

- Nội dung 2: Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ, thiết bị dự kiến áp dụng tại đơn vị, lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, công nghệ đầu tư cho dự án.

- Nội dung 3: Nghiên cứu triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm ghi nhận thông số kỹ thuật và đánh giá kết quả thực hiện.

- Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả của mô hình sau khi đổi mới công nghệ

- Nội dung 5: Báo cáo tổng kết dự án.

Qua 01 năm thực hiện Dự án “Xây dựng trang trại nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang”, đơn vị thực hiện dự án đã tiến hành thực hiện xây dựng được 02/04 chuồng mô hình chăn nuôi khép kín. Nguyên nhân chưa hoàn thành xây dựng thêm 02 chuồng theo mục tiêu dự án là do (1) chưa có quỹ đất xây dựng 02 chuồng chăn nuôi theo mô hình khép kín; (2) đã tiến hành thu mua quỹ đất tuy nhiên thời gian giao đất còn chậm nên dự án chỉ thực hiện xây dựng được 02/04 chuồng theo thuyết minh nhưng dự án đã thực hiện được 04 vụ nuôi/02 chuồng (theo mục tiêu dự án là 08 vụ nuôi/04 chuồng). Tuy kết quả dự án chưa thực hiện xây dựng đạt 04 chuồng theo mục tiêu dự án, nhưng kết quả mang lại của mô hình đáp ứng lợi nhuận về mặt tài chính và kỹ thuật, đồng thời góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.



Kết quả Hội đồng nghiệm thu dự án, các thành viên hội đồng đều thống nhất nghiệm thu dự án này. Tuy nhiên, đề nghị chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, cụ thể như sau: Ghi rõ địa điểm thực hiện dự án và thống nhất số vụ nuôi trong thời gian thực hiện dự án; Bổ sung và làm rõ việc tăng số lượng heo nuôi lên 1.300 con/chuồng/vụ nuôi so với thuyết minh là 1.100 con/chuồng/vụ nuôi; Chủ nhiệm cần đánh giá và lý giải rõ hơn việc chỉ thực hiện xây dựng 50% số lượng chuồng nuôi, vụ nuôi, năng suất và lợi nhuận thấp so với mục tiêu; Hiệu quả kinh tế cần có sự so sánh đánh giá với các mô hình nuôi truyền thống hoặc mô hình trang trại khác trên địa bàn tỉnh; Bổ sung Giấy phép về môi trường đã được cấp phép, các biện pháp môi trường đã áp dụng và hiệu quả của các giải pháp áp dụng... Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo dự án theo góp ý của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN trong vòng 01 tháng kể từ ngày 20/3/2019.

DQ